

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### PSG – สูงๆ แบบนี้ จะกลัวแคไหน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** จริงๆ ต้องถามว่า จะกล้าหรือไม่ มากกว่านะ ถ้าดูจากการขึ้นมาของราคา ถ้าเอาในอดีตมาเลยนั้น ตรงนี้ก็ถือว่าสูงมากเลยนะ... หรือ จะนับเอาจากระดับ 1.00 ที่เริ่มขึ้นมาในระลอกใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ก็ขึ้นมาราวๆ 50% แล้วนะ แคร่ระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น (นับแค่วันทำการนะ) แล้วจะถามว่า จะบาดตาได้อีกหรือ จะไปได้อีกหรือ จริงๆ ไม่น่าถามใช่หรือไม่ เพราะเชื่อได้เลยว่า ยังไงซะ แคดูว่าสวย ถ้าม่วงกล้าไหม น้อยคนนัก ที่จะกล้า... เอาเป็นว่า แคเอามาดูกัน ถึงความน่าจะเป็นว่าจะยังมีส่วนใครจะกล้าหรือไม่กล้า ก็ลองๆ ดูจังหวะทางหน้าที่ไล่กันดีๆ นะครับ (สำหรับคนที่กล้า)... เหนือเมฆเห็นว่า หุ่นมาแบบนี้ ก็ไม่ดูว่ามันสูงนะ แค่ขอคิดว่ามันสวย ได้เหมือนกันนะ ... ส่วนเรื่องของตลาดในวันวานก็มีหลายๆ ท่านถามเหมือนกันว่า จะไปได้ถึงไหน ในเมื่อขึ้นมาอีกระดับ 1640 ได้แล้ว จะเอา 1660 เลย หรือจะไปไกลกว่านั้นได้หรือไม่ แถมยังต่อคำถามด้วยอีกว่า น่าจะเล่นรอฟังผลของศาลอะไรอย่างว่าใช่ไหม แล้วพอรู้ผล จะลงมาอย่างไร เหนือเมฆกล่าวไว้หรือเปล่า... จริงๆ แล้ว เรื่องอะไรในทำนองนั้น เหนือเมฆไม่ได้เอาเข้ามาคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะ ถ้าท่านจะมองว่า รอบนี้ อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 1700+/- แล้วก็อาจจะใกล้ๆ กับผลการตัดสินของศาล ก็จะเริ่มๆ ลง แล้วถ้าดูๆ แล้ว ไม่ไหว ไม่ดี ก็จะลงหนักๆ อีกะลอกอย่างว่าอันนี้ เมื่อก่อนหน้านี้ เหนือเมฆยังไม่รู้เลยว่า จะมีเรื่องนี้นะ นั่นแปลว่า มันไม่เกี่ยวกับ แค่คาดตามรูปแบบของคลื่น 4 ที่น่าจะเป็นแบบ แก่วงออกข้าง ในกรอบ 1520-1720 ไว้ก่อน ก็เท่านั้นเอง

**ดูตามเกม...** ต้องบอกว่าเป็นเกมของนักเก็งกำไรล้วนๆ และ ต้องเป็นนักเก็งกำไร ที่ต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ด้วย ถ้าไม่สวย หรือ ถ้าไม่ดี ก็ต้องหนีให้ทันด้วยนะ อย่าอึดเด็ดขาด

**แนวรับ : ... 1.47-1.43 ยังพอรับ เพื่อเก็งกำไรได้**

**เป้าหมาย : ... ถ้าเล่นตามกรอบแนวโน้ม ก็ดู 1.9-2.1**

Price Chart...(PSG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PSG...** จะลองใช้เส้น MA. ชุด 5 เส้นแบบที่เราเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ ก็ดีนะครับ ก็จะเห็นว่า การเรียงตัวของเส้นระลอกใหม่ เริ่มต้นแถวๆ ราคา 1.00 หรือ ถ้าจะเอา MA. ตามภาพนี้ ก็จะได้เหมือนกัน ราคาที่เริ่มมีสัญญาณเชิงบวก ก็เริ่มแถวๆ 1.00 จะต้องคาดหวังความน่าจะเป็นของการขึ้นในระลอกนี้ไว้ก่อน ว่ามีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ถึงระดับ 2+/-... แต่ทั้งนี้ การจะเข้าเก็งกำไร ต้องเน้นไม่ต่ำกว่า 1.40 ลงมาก่อนด้วยล่ะ เพราะหากต่ำกว่า 1.40 ก่อน แนวโน้มการขึ้น อาจจะต้องกังวล ยิ่งถ้าจะลงมาจนต่ำกว่า 1.30 ด้วยแล้วนั้น อันนี้ถือว่า อาจจะไม่ใช่แล้วกระมัง หรือแม้ว่าจะใช่ แต่ก็จะใช้เวลาอีกนานก็ได้กว่าจะขึ้นอีกที (เราจะไม่รอ)